

Sales Sheet บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดือน

ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดือน เงินฝากปลอดภาษี
เงื่อนไข	รายละเอียด
เปิดบัญชีขั้นต่ำ (บาท)	1,000 - 16,500 บาท (ฝากต่อเดือนตามจำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%ต่อปี)	2.50% ต่อปี (ให้อ้างอิงประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฉบับล่าสุด ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดดูได้ที่ http://www.tcrbank.com)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	1,000 - 16,500 บาท : 2.50 % ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
การคำนวณดอกเบี้ย	คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน (แบบไม่ทบต้น) และนำเข้าบัญชีให้ในวันที่ครบกำหนดหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝาก หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (หักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝาก
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้เพียง 1 บัญชี ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีประเภทปลอดภาษีทุกระยะเวลาฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (รวมกันทุกธนาคาร) ฝากด้วยยอดฝากที่เท่ากันทุกเดือน เป็นระยะเวลา 36 เดือน ติดต่อกัน และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด และนำฝากให้ครบ 36 งวดภายในระยะเวลาที่ฝาก ผู้ฝากจึงจะได้รับการยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน / สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 - 16,500 บาท ต้องนำฝากด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบ 36 งวด ภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือที่ธนาคารเลื่อนงวดการฝากให้อีก ฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้นๆ ฝาก / โอนเงินผ่านช่องทางสาขา หรือ ขอใช้บริการฝากผ่านไปรษณีย์ไทยทุกสาขา (ด้วยบัตรฝากเงินตั้งใจสำหรับยอดฝากเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าธรรมเนียมการนำฝาก) ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด นำเงินฝากให้ครบ 36 งวด ภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือระยะเวลาที่ธนาคารขยายงวดการฝากให้อีก ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ฝากล่าช้าเกิน 2 งวด นำเงินฝากให้ครบ 36 งวด ภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือระยะเวลาที่ธนาคารขยายงวดการฝากให้อีกได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย ปิดบัญชีที่สาขาเปิดบัญชีเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมบัญชี	ไม่มี
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีฝากปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์สรรพากร ขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
การคุ้มครองเงินฝาก	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ต่อรายผู้ฝากตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-697-5454 หรือ สาขาของธนาคาร หรือ www.tcrbank.com
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคารจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สาขาของธนาคาร และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tcrbank.com เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร